

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Thanh Định, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
(Báo cáo lần 1)

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Hoá;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện Định Hoá.

Thực hiện Công văn số 618/UBND-KTHT ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa về thực hiện báo cáo tình hình tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Thanh Định báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí công quỹ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Công tác thu chi ngân sách của đơn vị được đảm bảo đúng theo quy định; việc chi trả lương định kỳ cho cán bộ, công chức, các đối tượng hưởng lương từ ngân sách và các đối tượng chính sách xã hội được đảm bảo.

2. Công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết đối với các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách xã hội, công tác cứu đói, công tác tiếp nhận quà của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp tết nguyên đán giáp Thìn 2024 UBND xã đã kết hợp với bưu điện huyện Định Hóa tổ chức tặng quà tết của chủ tịch nước, Quà HĐND tỉnh các đối tượng người có công, gia đình chính sách với tổng số 118 xuất quà với trị giá 35.700.000

Kết hợp với các đoàn thể thăm và tặng 04 xuất quà trị giá 800.000, Quà của Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam 20 xuất với tổng trị giá 20.000.000. UBND xã Thực hiện hỗ trợ cứu đói 46 khẩu với tổng số tiền 9.200.000.

Phối hợp với MTTQ xã nhận quà từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã gồm có 60 hộ nghèo, tổng số xuất quà được

nhận là 120 suất, trị giá 60.000.000 đồng; quà của hộ cận nghèo là 59 hộ, 500.000đ/1 hộ với tổng số tiền 29.500.000 đồng.

3. Công tác vận động quần chúng nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ.

Phối hợp với Mặt trận tổ Quốc xã thực hiện tuyên truyền vận động cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách ủng hộ quỹ tết vì người nghèo với tổng số tiền thu được là 6.940.000 đồng nộp về Mặt trận Tổ quốc huyện Đingj Hoá.

4. Báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết.

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức giải Bóng đá, bóng chuyền hơi Mừng đảng mừng xuân giáp Thìn 2024. Đã có 9 đội bóng truyền hơi nam; 09 đội bóng truyền hơi nữ và 08 đội bóng đá nam đến từ các xóm trên địa bàn xã tham gia giải.

5. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chuyên mục về công tác Tết; việc chuyển tải các tin, bài phục vụ nhân dân đón Tết.

UBND xã đã giao cho công chức văn hoá xã hội thường xuyên tuyên truyền các hoạt động của tỉnh, huyện, xã về các hoạt động trong dịp tết nguyên đán, tuyên truyền về phòng chống pháo nổ trong dịp tết Nguyên Đán.

Tổ chức truyền truyền mừng Đảng, mừng Xuân tại các nơi công cộng, cơ quan, trường học, trạm Y tế đều có trang trí khẩu hiệu, biểu ngữ mừng Đảng, mừng Xuân;

Vận động nhân dân vui xuân đón Tết an toàn tiết kiệm, theo truyền thống của dân tộc, phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương;

6. Báo cáo tình hình thực hiện việc phát động phong trào Tết trồng cây; công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và công tác chuẩn bị đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Xuân ngay sau Tết.

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 18/ KH-UBND ngày 31/01/2024 Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Kế hoạch thực hiện "Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 -2025 xã Thanh Định. Các đơn vị thực hiện trên địa bàn gồm : UBND xã, 03 Trường học, Trạm Y tế và 09 xóm. Thực hiện vận động cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách đóng góp quỹ phát động tết trồng cây năm 2024 được tổng số tiền là 2.400.000 đồng.

UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo tuyên truyền cho bà con nhân dân về tăng cường công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm;

Khuyến cáo bà con khi gieo mạ che phủ nilon, rắc gio để chống rét cho mạ. Không ngâm, ủ, gieo mạ và cấy vào những ngày nhiệt độ ngày xuống dưới 15°C.

Triển khai Phương án số 01/PA-UBND ngày 12/01/2024 về sản xuất Nông, lâm nghiệp, thủy sản xã Thanh Định năm 2024 và triển khai kế hoạch thực hiện tới các xóm.

Cho đến nay nhân dân đã gieo mạ đạt 100%. Thóc giống chủ yếu nhân dân mua từ các đại lý bán lẻ trên địa bàn huyện. Về thủy lợi, hiện nay các hồ, đập dâng nước trên địa bàn đảm bảo đáp ứng cung cấp nước tưới cho vụ Xuân năm 2024.

7. Tình hình dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhân dân trước, trong, sau Tết.

Chỉ đạo trạm Y tế tham mưu thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tổ chức vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không có ca bệnh truyền nhiễm trên địa bàn xã.

-Ủy ban nhân dân xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố và dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã Thanh Định đi kiểm tra 12 cơ sở trên địa bàn xã. Không có cơ sở nào vi phạm về ATTP, đồng thời đã nhắc nhở 01 cơ sở kinh doanh hủy bỏ các loại mặt hàng cận hạn và sắp xếp hàng hóa gọn gàng hơn.

8. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo Công an xã chủ động phối hợp với BCH quân sự xã bảo vệ ANTT-ATXH trên địa bàn xã, tập trung kiểm tra ATGT, làm tốt công tác tuần tra kiểm tra địa bàn nhằm phòng ngừa và xử lý các trường hợp đi, đến địa bàn; xây dựng kế hoạch trực tăng cường trong dịp tết Nguyên đán đảm bảo 24/24 giờ, nghiêm cấm các hành vi đốt pháo nổ.

Thực hiện tốt công tác thâm nhập quân, quản quân trước lúc lên đường nhập ngũ;

Tập trung chỉ đạo rà soát và xử lý dứt điểm các loại đơn thư, kiến nghị của công dân trước Tết Nguyên đán, đến nay không có đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tồn đọng. Phối hợp với phòng TNMT giải quyết đơn tranh chấp của ông Phan Phúc và ông Hoàng Quốc Hải ở thôn Hộ, nhưng ông Hải không đến làm việc. theo giấy mời của UBND thị xã.

Công an xã đã thực hiện triển khai công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình ANCT-TTXH trên địa bàn xã; qua công tác tuần tra chưa phát hiện những hoạt động phức tạp liên quan đến ANQG xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; trong tháng 01 trên địa bàn xã không ra vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông; công tác phòng cháy chữa cháy thực hiện không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn;

9. Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng trong dịp Tết, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đặc biệt ở những khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Công tác quản lý bảo vệ rừng được đảm bảo, thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy rừng có hiệu quả.; trên địa bàn không xảy ra cháy rừng.

Trên đây là báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phùng Văn Đăng